



กมธ. การศึกษา วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงาน
เรื่อง “การรับฟังข้อสรุปว่าด้วยการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษิตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (๔ ภูมิภาค)”
ณ จังหวัดปราจีนบุรี



เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมการ นางสุปรารถนา ยุกตะนันท์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการ นายภักดี คงดำ และนายชาญชัย โรจนะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อการรับฟังข้อสรุปว่าด้วยการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษิตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (๔ ภูมิภาค) ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายบัญชา เขาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ซึ่งครั้งนี้ได้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกรอบประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและนโยบายของรัฐบาล อาทิ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี รวมไปถึงผู้แทนจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการ



ดำเนินงานในประเด็นดังกล่าวว่า ทุกหน่วยงานได้มีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในประเด็นการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน และประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ แต่เนื่องด้วยปัญหาของการขาดแคลนงบประมาณและการขาดแคลนบุคลากรครู จึงไม่สามารถบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด





จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ประสบความสำเร็จ เพื่อใช้เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนวันหนองจวง จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง และคณะ ซึ่งโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ได้มีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามแผน

การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในประเด็นการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีการจัดรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กในระดับก่อนวัยเรียน คือ การจัดสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : หนูน้อยเล่นตามรอยพระยุคลบาท เป็นการนำหลักธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองซึ่งมีความสัมพันธ์กับเรียนปนเล่นหรือเล่นปนเรียน เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา นอกจากนี้ยังมีฐานความรู้ต่าง ๆ ที่เด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

